

เอกสารรับฟังความคิดเห็น
เรื่อง
การกำหนดคุณสมบัติ CFO และสมุหบัญชี
ของบริษัทจดทะเบียน

จัดทำโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารเผยแพร่เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 20 มกราคม 2560

ส่วนที่ 1: ที่มา

สำนักงาน ก.ล.ต. (สำนักงานฯ) จะกำหนดคุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุด สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และสมุหบัญชีของบริษัทที่ขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (บริษัท IPOs) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู้บริหารสายงานบัญชีของบริษัทที่ขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก เลขที่ ออกช.49/2559¹ ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ซึ่งได้ปรับปรุงตามความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องตามเอกสารสรุปผลรับฟังความคิดเห็น² โดยร่างประกาศของสำนักงานฯ หลังจากปรับปรุงตามความเห็นของผู้เกี่ยวข้องแล้วสรุปได้ดังนี้

1. กำหนดนิยาม CFO และสมุหบัญชีของบริษัท IPOs

- “CFO” หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารต่อจากผู้จัดการลงมาที่รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของผู้ขออนุญาต
- “สมุหบัญชี” หมายถึง ผู้รับผิดชอบในการทำบัญชีของผู้ขออนุญาตซึ่งดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

2. กำหนดให้ CFO และสมุหบัญชีต้องมีความรู้ด้านบัญชี และประสบการณ์ทำงานเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในฐานะ CFO และสมุหบัญชีของบริษัทได้ ดังนี้

- CFO จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านใดก็ได้ และมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านอื่นๆ ที่ไม่ใช่ด้านบัญชีหรือการเงินที่เป็นประโยชน์ โดยตรงต่อการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาตก็ได้เช่นกัน และต้องมีการอบรมตามที่กำหนด
- สมุหบัญชีต้องเป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า³ และมีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี รวมถึงอบรมความรู้ด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนชั่วโมงอบรมของผู้ทำบัญชีที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด เพื่อไม่ให้สมุหบัญชีมีภาระในการอบรมเพิ่มเติมจากปัจจุบัน

ทั้งนี้ สำนักงานฯ จะเริ่มบังคับใช้สำหรับบริษัท IPOs ที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป คุณสมบัติของ CFO และสมุหบัญชี ตามร่างประกาศของสำนักงานฯ แสดงได้ตามตารางที่ 1

¹ลิงค์เอกสารรับฟังความเห็นร่างประกาศ http://capital.sec.or.th/webapp/phs/upload/phs1477454722hearing_49_2559.pdf

²ลิงค์ผลการรับฟังความเห็น http://capital.sec.or.th/webapp/phs/upload/phs1477454722hearing_49_2559_s01.pdf

³ มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบ/ชหรือเทียบเท่า หรือได้รับประกาศนียบัตร หรือวุฒิอื่นเทียบเท่าปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรอง และ ต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ≥ 12 ชม.ต่อปีปฏิทิน โดยอย่างน้อย 6 ชม. ต้องเป็นความรู้ด้านการบัญชี

ตารางที่ 1 คุณสมบัติของ CFO และสมุห์บัญชีตามร่างประกาศของสำนักงานฯ

	การศึกษาและการอบรม ⁴	ประสบการณ์ทำงานก่อนวันที่ยื่นคำขอ	อื่นๆ
CFO	<ul style="list-style-type: none"> จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อบรมหลักสูตร Orientation ≥ 12 ชม. (ครั้งแรก) และอบรมเพื่อ Update ความรู้ทางบัญชี ≥ 6 ชม.ต่อปี 	<ul style="list-style-type: none"> ทำงานด้านบัญชี หรือ การเงิน ≥ 3 ปีใน 5 ปีล่าสุด หรือ ด้านใดๆ ที่เป็นประโยชน์ โดยตรงต่อการดำเนินกิจการของผู้ยื่นคำขอ ≥ 5 ปีใน 7 ปีล่าสุด 	<ul style="list-style-type: none"> ดำรงตำแหน่ง CFO ของบริษัท ≥ 1 ปี ก่อนยื่นคำขอ หรือบริษัทแสดงได้ว่ามีสมุห์บัญชีและบุคลากรสายงานบัญชีที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชีของบริษัท ผ่านการจัดทำและนำเสนองบการเงินงวดล่าสุดได้ถูกต้องและทันตามกำหนดระยะเวลาที่ใช้บังคับกับบริษัทจดทะเบียน และ ไม่มีประวัติการทำผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์
สมุห์บัญชี	<ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้ทำบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยกเว้น บริษัทจดทะเบียนต่างประเทศที่จดทะเบียนแบบ Primary Listing สมุห์บัญชีต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าในด้านบัญชี อบรมเพื่อ Update ความรู้ทางบัญชี ≥ 6 ชม.ต่อปี 	ทำงานด้านบัญชี ≥ 3 ปีใน 5 ปีล่าสุด	-

เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนมีการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานเดียวกับบริษัท IPOs ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) จึงมีแนวคิดที่จะกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องดำรงคุณสมบัติเรื่องการมี CFO และสมุห์บัญชีตามเกณฑ์ของสำนักงานฯ ด้วย

อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทจดทะเบียน จึงร่วมกับสำนักงานฯ ทำการสำรวจคุณสมบัติและการอบรมของผู้ดำรงตำแหน่ง CFO และสมุห์บัญชีของบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน รวมถึงได้มีการหารือกับผู้แทนของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยในเรื่องนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้การกำหนดกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่าการปรับปรุงกฎเกณฑ์ในครั้งนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ควรได้รับความเห็นและข้อเสนอแนะในวงกว้างจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ปฏิบัติ เช่น บริษัทจดทะเบียน ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้ลงทุน จึงขอเสนอส่วนที่จะปรับปรุงแก้ไขเพื่อขอทราบความคิดเห็น ดังรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 2 และ 3 ของเอกสารฉบับนี้ ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยโปรดนำเสนอข้อคิดเห็นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2560 ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณวาริญา พิลึกเรือ โทร. 02-009-9805 หรือ E-mail: wareeya@set.or.th

⁴ ข้อกำหนดในส่วนของหลักสูตรและจำนวนชั่วโมงการเข้าอบรมจะถูกกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานฯ

ส่วนที่ 2: การปรับปรุงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้เกณฑ์มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบริษัทในประเทศไทย สำนักงานฯ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขอความร่วมมือให้ CFO และสมุหบัญชีของบริษัทจดทะเบียนให้ข้อมูลในแบบสำรวจคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า CFO และสมุหบัญชี ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานฯ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2559 มีผู้เข้าร่วมตอบแบบสำรวจ 467 ราย แบ่งเป็น CFO ใน SET 192 ราย และ mai 86 ราย สมุหบัญชีใน SET 141 ราย และ mai 48 ราย สรุปผลการสำรวจได้ดังนี้

- 99% ของ CFO มีคุณสมบัติด้านการศึกษาและการทำงานตามที่สำนักงานฯ กำหนด และประมาณ 71% มีการอบรมมากกว่า 6 ชั่วโมงต่อปี
- 90% ของสมุหบัญชีมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานฯ กำหนด และประมาณ 95% อบรมมากกว่า 6 ชั่วโมงต่อปี

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประชุมกลุ่มย่อยกับผู้แทนของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ในช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทั้งนี้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับหลักสูตรที่สำนักงานฯ จะกำหนดสำหรับ CFO และสมุหบัญชี ว่าควรมีความยืดหยุ่น และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานจริง

จากข้อมูลและการหารือข้างต้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอเสนอเกณฑ์รับหลักทรัพย์และเกณฑ์ดำรงสถานะสำหรับบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

ข้อหารือที่ 1: การกำหนดคุณสมบัติของ CFO และสมุหบัญชี (เกณฑ์รับหลักทรัพย์และดำรงสถานะ)

จากผลการสำรวจจะเห็นได้ว่า ปัจจุบัน CFO และสมุหบัญชีของบริษัทจดทะเบียนโดยส่วนใหญ่ มีคุณสมบัติที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานฯ ดังนั้น การกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมี CFO และสมุหบัญชีที่มีความรู้และประสบการณ์ตามประกาศของสำนักงานฯ จะไม่เป็นการสร้างภาระเกินควรหรือกระทบการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน และยังทำให้เกณฑ์ของ 2 หน่วยงานสอดคล้องกัน ไม่ก่อให้เกิดความสับสนต่อผู้ปฏิบัติ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอเสนอกำหนดคุณสมบัติของ CFO และสมุหบัญชี ในลักษณะที่สอดคล้องกับร่างประกาศของสำนักงานฯ โดยมีหลักการดังนี้

- CFO และสมุหบัญชีของบริษัทจดทะเบียนใหม่ต้องมีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และผ่านการอบรมตามที่สำนักงานฯ กำหนด
- CFO และสมุหบัญชีของบริษัทจดทะเบียนปัจจุบันที่ปฏิบัติหน้าที่นี้อยู่แล้ว ถือเป็นผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์เพียงพอที่จะปฏิบัติงานต่อไป จึงไม่นำเกณฑ์เรื่องคุณสมบัติและประสบการณ์มาบังคับใช้กับผู้บริหารกลุ่มนี้ อย่างไรก็ตาม ควรได้เข้าอบรมเพื่อติดตามพัฒนาการทางด้านบัญชีอย่างต่อเนื่อง
- ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีการแต่งตั้ง CFO หรือสมุหบัญชีคนใหม่ บุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และผ่านการอบรมตามที่สำนักงานฯ กำหนดเช่นเดียวกับ CFO หรือสมุหบัญชีของบริษัท IPOs ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลนั้นมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการ

ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน เว้นแต่บุคคลดังกล่าวเคยเป็น CFO หรือ สมุหบัญชีของบริษัทจดทะเบียนแห่งอื่นมาภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 1 ปี

- ให้เกณฑ์มีผลใช้บังคับพร้อมกับประกาศของสำนักงานฯ ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ต้นปี 2561

ตารางที่ 2 สรุปคุณสมบัติของ CFO / สมุหบัญชี

		บริษัท	
		บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน	บริษัท IPOs
CFO/ สมุหบัญชี	ผู้ที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนปัจจุบัน	<p>เกณฑ์ดำรงสถานะ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● CFO: อบรมตามหลักสูตรที่กำหนด ≥ 6 ชม. ต่อปี ● สมุหบัญชี: เป็นผู้ทำบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด ≥ 6 ชม. ต่อปี 	เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานฯ
	คนใหม่ (ไม่เคยดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน)	เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานฯ ที่ใช้กับบริษัท IPOs	

ข้อหารือที่ 2: การกำหนดหลักสูตรอบรม

ในส่วนของหลักสูตรอบรมที่ CFO และสมุหบัญชีต้องเข้าอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านบัญชีเป็นประจำทุกปีนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะอ้างอิงกับหลักสูตรที่เป็นไปตามหลักการและเงื่อนไขตามที่สำนักงานฯ กำหนด

สำหรับข้อกังวลว่าหลักสูตรจะไม่เพียงพอและไม่ตอบสนองความต้องการของ CFO และสมุหบัญชานั้น สำนักงานฯ จะร่วมมือกับหลายหน่วยงาน เช่น สภาวิชาชีพบัญชี ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับตลาดทุน (Thailand Securities Institute – TSI) เป็นต้น เพื่อให้มีหลักสูตรเพียงพอและหลากหลาย โดยสำนักงานฯ อาจกำหนดลักษณะหลักสูตรเป็นหลักการและเงื่อนไขกว้างๆ เพื่อให้ CFO และสมุหบัญชีมีความยืดหยุ่นในการเลือกหลักสูตรอบรมที่ตรงกับความต้องการของตน อาทิเช่น

- หลักสูตรที่สามารถนับเป็นจำนวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีด้านบัญชีตามที่สภาวิชาชีพประกาศกำหนด เช่น หลักสูตร CPD สำหรับผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีด้านบัญชี เป็นต้น
- หลักสูตรใดๆ ที่มีเนื้อหาทางด้านบัญชีเพื่อพัฒนาความรู้ด้านบัญชีได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยเป็นไปตามหลักการ และเงื่อนไขที่สำนักงานฯ กำหนด อาทิ หลักสูตรการอบรมเรื่องมาตรฐานบัญชีที่บริษัทจดทะเบียนจัดเป็นการภายใน หลักสูตร CFO ที่จัดโดยหน่วยงานอื่น เช่น Thailand Securities Institute – TSI หรือสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เป็นต้น

สำหรับ CFO ที่เป็นชาวต่างประเทศนั้น สำนักงานฯ อยู่ระหว่างพิจารณาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดให้มีหลักสูตรอบรมเป็นภาษาอังกฤษสำหรับ CFO ที่เป็นชาวต่างประเทศ หรือ CFO จะเข้าอบรมในหลักสูตรอื่นๆ ที่มีเนื้อหาทางด้านบัญชีเพื่อพัฒนาความรู้ด้านบัญชีตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยเป็นไปตามหลักการ และเงื่อนไขที่สำนักงานฯ กำหนด

ข้อหารือที่ 3: การเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบ

เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลว่าบริษัทจดทะเบียนมีบุคลากรที่ดูแลรายงานทางการเงินที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ CFO หรือ สมุหบัญชี ดังนี้

1. เมื่อบริษัทจดทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลง CFO หรือสมุหบัญชี (ลาออก/แต่งตั้งใหม่) ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการลาออกหรือแต่งตั้งใหม่

โดยให้เกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลการลาออกหรือการแต่งตั้งใหม่นี้ มีผลบังคับใช้พร้อมกันประกาศของสำนักงานฯ ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ต้นปี 2561

2. ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ CFO หรือสมุหบัญชี ของบริษัทในแบบ 56-1 โดยเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังต่อไปนี้ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติการอบรมในรอบปี ประสิทธิภาพการทำงาน และให้สมุหบัญชีเปิดเผยว่าเป็นผู้ทำบัญชี ตามที่สำนักงานฯ จะกำหนดให้เปิดเผยในแบบ 69-1 แบบ 69-ASEAN หรือแบบ 69-1-F แล้วแต่กรณี

การเปิดเผยคุณสมบัติใน 56-1 นี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่รายงานประจำปี 2562 (ที่รายงานในปี 2563) ทั้งนี้ ในช่วงแรกตลาดหลักทรัพย์ฯ จะให้เวลา CFO หรือสมุหบัญชี 2 ปี ในการเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะถือว่า CFO หรือสมุหบัญชี ที่ได้รับการอบรมระหว่างวันที่เกณฑ์นี้มีผลใช้บังคับ (คาดว่าต้นปี 2561) ถึงสิ้นปี 2562 ได้รับการอบรมตามเกณฑ์สำหรับการเปิดเผยข้อมูลใน 56-1 ประจำปี 2562 แล้ว

ส่วนที่ 3: แบบรับฟังความคิดเห็น

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-นามสกุล

บริษัท

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

อีเมล

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- บริษัทจดทะเบียน ที่ปรึกษาทางการเงิน
- ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ลงทุน
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน อื่นๆ (ระบุ).....

2. ความคิดเห็น (หากท่านเห็นด้วยเป็นอย่างอื่น หรือไม่เห็นด้วย โปรดระบุเหตุผล)

ข้อหาข้อที่ 1: การกำหนดคุณสมบัติ CFO และสมุหบัญชี (เกณฑ์รับหลักทรัพย์และดำรงสถานะ)

1.1 ท่านเห็นด้วยกับการกำหนดคุณสมบัติและการดำรงสถานะ CFO ของบริษัทจดทะเบียน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอหรือไม่

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย ที่จะกำหนด	
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย แต่ รายละเอียดเป็นอย่างอื่น	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
<u>ข้อเสนอแนะอื่น :</u>	

1.2 ท่านเห็นด้วยกับการกำหนดคุณสมบัติและการดำรงสถานะสมุหบัญชีของบริษัทจดทะเบียน
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอหรือไม่

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย ที่จะกำหนด	
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย แต่ รายละเอียดเป็นอย่างอื่น	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
<u>ข้อเสนอแนะอื่น :</u>	

ข้อหาหรือที่ 2: ท่านเห็นด้วยกับหลักสูตรการเข้าอบรมตามที่สำนักงานฯ จะกำหนดหรือไม่

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย ที่จะกำหนด	
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย แต่ รายละเอียดเป็นอย่างอื่น	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
<u>ข้อเสนอแนะอื่น :</u>	

ข้อหาข้อที่ 3: ท่านเห็นด้วยกับการเปิดเผยข้อมูลเมื่อบริษัทจดทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลง CFO หรือสมุหบัญชีตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอหรือไม่

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย ที่จะกำหนด	
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย แต่ รายละเอียดเป็นอย่างอื่น	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
ข้อเสนอแนะอื่น :	

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

โปรดส่งความเห็นของท่านกลับมาที่ wareeya@set.or.th ภายในวันที่ 20 มกราคม 2560 หรือหากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณวาริญา พิสิทธิ์เรือง โทรศัพท์ 02-009-9805

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอขอบพระคุณในความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านมา ณ โอกาสนี้